

KỶ HỢP THỨ TÁM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

là con số rất ấn tượng, thể hiện quyết tâm, nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần vượt khó, đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân cả nước.

trong lúc khó khăn. Tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ đồng bào trong lúc khó khăn là đạo lý truyền thống, là tình cảm rất đáng trân trọng; song cứu trợ sao cho hiệu quả, an toàn và làm thế nào để hàng hóa cứu trợ đến được đúng người, đúng địa chỉ lại là vấn đề còn nhiều trăn trở...

- 10/9 nhằm bảo đảm sự minh bạch trong việc phân bổ và sử dụng các khoản tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của bão số 3. Tuy nhiên, sau khi sao kê được công khai, nhiều cá nhân đã bị phát hiện lợi dụng sự kiện để chỉnh sửa hình ảnh, "thổi phồng" số tiền đã ủng hộ nhằm đánh bóng tên tuổi.

phục tình trạng trên là Chính phủ tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời xử lý nghiêm những cá nhân và tổ chức lợi dụng tình hình khẩn cấp để trục lợi. Việc áp dụng các chế tài pháp lý nghiêm ngặt không chỉ nhằm răn đe mà còn giúp củng cố niềm tin của nhân dân và duy trì sự công bằng trong các hoạt động cứu trợ.

THÀNH PHỐ 250 HỘI VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hội; nâng cao hiểu biết pháp luật, đặc biệt là các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Sáng ngày 4/11, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Thái Bình phối hợp với Công an thành phố Thái Bình tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) đường bộ cho hơn 1.000 cán bộ, giáo viên, học sinh.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố đã thông tin về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn, những vi phạm Luật Giao thông đường bộ chủ yếu của học sinh hiện nay; phổ biến những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, những quy tắc, quy định mang tính bắt buộc đối với lứa tuổi học sinh khi tham gia giao thông.

Cũng trong sáng ngày 4/11, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Các thầy cô giáo và các em học sinh được thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước thời gian qua; tầm quan trọng, tính chất và nguyên tắc của công tác phòng cháy, chữa cháy; quy trình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và cách sử dụng phương tiện chữa cháy hiệu quả.

KUẬN PHƯƠNG

Cường chế thu hồi đất thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại xã Vũ Phúc



Lực lượng chức năng hỗ trợ hộ gia đình tự nguyện tháo dỡ tài sản xây dựng trên đất thu hồi.

Sáng ngày 4/11, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố Thái Bình tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại khu đất nông nghiệp thôn Thanh Miếu, xã Vũ Phúc (đổi diện Trạm Y tế), thành phố Thái Bình.

Dự án thu hồi 61.604,4m<sup>2</sup> đất, gồm: diện tích đất trong quy hoạch, diện tích đất đắp chân taluy đường số 10 là 59.247m<sup>2</sup> và diện tích còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện tiếp tục sử dụng, các hộ đề nghị thu hồi thêm là 2.357,4m<sup>2</sup>.

Sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố đã phối hợp với UBND xã Vũ Phúc thực hiện niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án, công khai mức bồi thường, hỗ trợ tại trụ sở UBND xã Vũ Phúc, nhà văn hóa các thôn Thanh Miếu, Bắc Sơn, Cự Phú; gửi các quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tới các hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất thu hồi; đồng thời, tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình, cá nhân theo phương án đã được UBND thành phố phê duyệt.

Tuy nhiên, đến nay còn 38 hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi chưa chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, chưa bàn giao 8.914,9m<sup>2</sup> đất nông nghiệp thu hồi để thực hiện dự án.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố đã tổ chức thực hiện các quyết định cưỡng chế thu hồi 8.914,9m<sup>2</sup> đất nông nghiệp đối với 38 hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Quá trình tổ chức cưỡng chế, thành phố thực hiện đầy đủ quy trình, các bước theo quy định của pháp luật.

NGÂN HUỖN

Những lá đơn mang theo khát vọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Những ngày này, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang thực hiện công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS), nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2025. Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ đầu tiên của nhiều công dân trẻ đã được gửi đến hội đồng NVQS cơ sở, mang theo quyết tâm của tuổi trẻ mong muốn được góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3 lần tình nguyện nhập ngũ

Đến thăm gia đình em Nguyễn Văn Bình, thôn Cổ Rồng, xã Phương Công (Tiền Hải) vào lúc 19 giờ cũng là lúc em mới đi làm về. Đoàn công tác của địa phương gồm đại diện UBND, Ban CHQS, Đoàn Thanh niên xã và Chi bộ thôn Cổ Rồng đã ăn cơm thăm hỏi, động viên em vượt qua khó khăn, yên tâm nhập ngũ. Do hoàn cảnh gia đình bố bị ung thư, mẹ làm nghề tự do thu nhập không ổn định nên Bình đành gác lại việc học từ năm lớp 9, đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Đây là năm thứ ba liên tiếp em viết đơn tình nguyện tham gia NVQS nhưng do chưa đủ tuổi nên chưa được thỏa mãn nguyện vọng. Năm bắt đầu tham gia của Bình, Ban CHQS xã đã chủ động gặp gỡ, giúp đỡ em làm đơn xin tham gia NVQS năm 2025. Bình cho biết: Người thân của em đều tham gia các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống gia đình, mặc dù còn thiếu 2 tháng mới đủ 18 tuổi nhưng em vẫn tình nguyện làm đơn xin tham gia NVQS năm 2025. Em mong cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan quân sự tạo điều kiện để em được khoác lên mình xanh áo lính, được tham gia vào lực lượng hải quân, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chị Hà Lê Mỹ, mẹ của Bình chia sẻ: Gia đình tôi hoàn cảnh rất khó khăn, cháu Bình trước kia học rất tốt



Chị Hà Lê Mỹ động viên con trai Nguyễn Văn Bình, xã Phương Công (Tiền Hải) viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2025.

và chăm chỉ, cũng chỉ vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên cháu đành phải tạm dừng việc học để đi làm phụ giúp bố mẹ. Từ lâu cháu đã muốn thực hiện NVQS và nếu được cống hiến lâu dài trong quân đội thì gia đình tôi rất vui và ủng hộ.

Mong được làm chiến sĩ công an

Vi điều kiện gia đình khó khăn nên em Tạ Đăng Hoàng Hà, xã Tây Giang (Tiền Hải) đành tạm dừng việc học, đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Hà là con lớn trong gia đình có 5 anh em, các em của Hà đều đang trong độ tuổi đi học, bố mẹ em đau là lao động tự do nên thu nhập chủ yếu từ mấy sào ruộng của gia đình. Hà cho biết: Từ ngày đi làm em có thêm thu nhập góp phần đỡ đần bố mẹ nuôi các em. Em mong muốn được thực hiện nghĩa vụ

tham gia CAND, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Chị Lương Thị Mai, mẹ của Hà chia sẻ: Cháu ở nhà rất ngoan ngoãn, luôn hòa đồng với bạn bè và cố gắng học hành. Tôi cũng rất tiếc khi cháu nghỉ học để phụ giúp bố mẹ kiếm thêm thu nhập nên khi cháu bày tỏ mong muốn được thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2025, tôi cũng đồng ý nhờ Ban CHQS xã hướng dẫn cháu làm đơn tình nguyện để cháu có thể thỏa mãn nguyện vọng của mình. Tôi mong cháu dù ở đơn vị nào cũng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương.

Quyết tâm bảo vệ Tổ quốc

"Tôi là Nguyễn Tiến Hùng, sinh năm 2006, quê quán thôn Tô Đàm,

TIẾN ĐẠT

THÀNH PHỐ Tăng cường quản lý trật tự xây dựng

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu về nhà ở và các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Bình ngày càng tăng. Trước tình hình đó, thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác quản lý trật tự xây dựng.



Công trình xây dựng nhà ở trên địa bàn phường Kỳ Bá tập kết vật liệu xây dựng chưa bảo đảm quy định.

9 tháng đầu năm 2024, phường Kỳ Bá tiếp nhận 76 trường hợp làm thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở. Điều này cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu xây dựng của người dân, đặc biệt là tại một phường trung tâm với diện tích rộng và vị trí thuận lợi. Ông Vũ Tuấn Long, Chủ tịch UBND phường cho biết: Thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng, thời gian qua, phường luôn quán triệt đến các chủ đầu tư và nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc theo giấy phép xây dựng. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi xây dựng sai phép, không phép và sai quy hoạch ngay từ đầu. Qua công tác kiểm tra trật tự xây dựng đã phát hiện 4 trường hợp vi phạm liên quan đến việc xây dựng sai phép, không phép. Các trường hợp vi phạm đều được lập biên bản và chuyển lên cấp trên để xử lý theo thẩm quyền; đồng thời, vận động 5 gia đình tự tháo dỡ các phần công trình xây dựng sai phạm. Ngoài ra, chính quyền phường cũng tiến hành nhắc nhở các trường hợp tập kết vật liệu xây dựng không đúng quy định nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị và giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông.

là địa bàn có nhu cầu xây dựng nhà ở cao. 9 tháng đầu năm 2024 có 75 trường hợp xây dựng nhà ở được cấp phép, đạt tỷ lệ 100%. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND phường, công tác bảo đảm trật tự xây dựng trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế. Tình trạng xây dựng sai phép vẫn còn tồn tại, chủ yếu do một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm các quy định. Phường đã phối hợp với Đội Trật tự xây dựng và Quản lý đô

thị thành phố lập biên bản 3 trường hợp xây dựng sai phép.

Những năm qua, tốc độ đô thị hóa nhanh đã dẫn đến nhiều thách thức trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Trên địa bàn thành phố vẫn còn tình trạng vi phạm quy định về xây dựng như xây dựng không phép, sai phép. Các vi phạm này không chỉ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn công cộng đồng dân cư. Trước thực trạng đó, UBND thành phố xác định công tác

quản lý trật tự xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng. Chủ động triển khai các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất, nhờ đó kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không chỉ tạo ra tính răn đe mạnh mẽ mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân và chủ đầu tư. Thực tế cho thấy số lượng công trình xây dựng trái phép và sai phép đã giảm đi rõ rệt so với những năm trước. Ông Phạm Đình Minh, quyền Đội trưởng Đội Trật tự xây dựng và Quản lý đô thị thành phố cho biết: 9 tháng đầu năm 2024, Đội đã phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, phát hiện và tham mưu UBND thành phố xử phạt vi phạm hành chính 17 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng với số tiền gần 450 triệu đồng. Song song với việc tăng cường kiểm tra, công tác tuyên truyền về quy trình và quy định trong cấp phép xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở cũng được đẩy mạnh. Thông qua các chương trình phổ biến quy định về cấp phép xây dựng, cải tạo và sửa chữa nhà ở, người dân đã dần nhận thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định trong xây dựng. Qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác thực hiện các thủ tục trước khi tiến hành xây dựng, cải tạo nhà ở của người dân, giúp quy hoạch đô thị của thành phố được quản lý tốt hơn.

Việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng không chỉ tạo ra môi trường xây dựng an toàn và hợp pháp mà còn bảo đảm thành phố phát triển theo hướng bền vững. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường giám sát, kiểm tra để công tác quản lý trật tự xây dựng tiếp tục được thực hiện hiệu quả.

MINH NGUYỆT

CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2024. HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ KHU VỰC ĐÔNG BẮNG BẮC BỘ NĂM 2024. NORTHERN DELTA INTERNATIONAL AGRICULTURE FAIR 2024. Từ ngày 25/11 - 30/11/2024 | Time: From 25 November to 30 November. Tại Quảng trường Thái Bình Phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Venue: Thái Bình Square, Thái Bình City.